

## การให้ความยินยอมเพื่อการยืนยันและระบุตัวตน

ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสบาย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (ให้เรียกรวมกัน“บริษัท”) โดยข้าพเจ้าตกลงใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสบาย ณ วันที่ให้ความยินยอมนี้และต่อเนื่องไปถึงวันและภายหลังจากวันที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับต่อไปด้วย ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) (เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา กรุปเลือด เป็นต้น) ที่มีข้อมูลปรากฏอยู่บนเอกสารระบุตัวตนของข้าพเจ้า (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) รวมถึงข้อมูลชีวภาพของข้าพเจ้า (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า เป็นต้น) ตลอดจนข้อมูลภาพหรือเสียงที่มีการบันทึก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันและระบุตัวตนของข้าพเจ้าในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ให้บริการตกลงให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

โดยท่านสามารถตรวจสอบ บริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทหรือพันธมิตรที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้ที่ <https://sabuytech.com/privacy-policy/>

### **วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ข้าพเจ้า เพื่อวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาดให้บริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และคัดสรรสินค้าและบริการอย่างเหมาะสมให้แก่ข้าพเจ้า รวมถึงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าระหว่าง และ/หรือให้แก่ บริษัทในกลุ่มสบาย และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย

### **ความยินยอม**

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างดีแล้ว ขอให้ความยินยอม ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการสำคัญผิด กลฉ้อฉล หลอกลวง ช่มชู้ บังคับ หรือความบกพร่องในการแสดงเจตนาอย่างใด จึงขอให้ความยินยอม ณ วันที่ให้ความยินยอมนี้ และให้การให้ความยินยอมนี้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเนื่องไป ณ วันและภายหลังจากวันที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับด้วย แก่บริษัทในกลุ่มสบายและพันธมิตรทางธุรกิจดังปรากฏรายชื่อในหนังสือฉบับนี้ ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail

ข้อมูลทางการเงิน เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลอื่นใดที่มีผลอย่างเดียวกัน ซึ่งสามารถระบุตัวข้าพเจ้าทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

1.ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการตลาด

(ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อบริษัท, บริษัทในกลุ่มสบาย และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านไม่ให้ความยินยอม อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในส่วนที่ 2 เฉพาะกรณีการสมัครหรือขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของบริษัทที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น)

1. ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการให้บริการ
2. ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลชีวมิติของท่าน (Biometric Data) สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ยินยอมให้บริษัทรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการแสดงตัวตน ระบุตัวตน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่านต่อกลุ่มบริษัท
4. ยินยอมให้บริษัท เปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มสบาย, และพันธมิตรทางธุรกิจ
5. ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความพิการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาาระหว่างบริษัทกับท่าน

2.ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การทำวิจัยหรือ การจัดทำข้อมูลสถิติ

บรรล่วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล